

Số: /BC-HĐND

Bình Phước, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh hướng dẫn, tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

Trên cơ sở báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển đến các cơ quan liên quan đề nghị xem xét, giải quyết, trả lời tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

A. ĐỐI VỚI UBND TỈNH (đã được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh tại Công văn số 196/HĐND ngày 19/6/2023).

I. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Cử tri thành phố Đồng Xoài

- Cử tri Võ Trọng Hiệp, khu phố Xuân Lộc, phường Tân Xuân: kiến nghị đường Nguyễn Huệ, đoạn từ Trường Tiểu học Tân Xuân B đến ngã tư Sóc Miên có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông nhiều, do mặt đường thoáng, không có biển báo nên các xe chạy tốc độ cao, dễ xảy ra tai nạn. Đề nghị ngành chức năng quan tâm, lắp đặt biển báo giảm tốc độ, vạch kẻ phân làn đường, vạch kẻ qua đường cho người đi bộ, sửa chữa đèn tín hiệu giao thông tại khu vực Ngã tư Sóc Miên để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

- Cử tri Hà Văn Vinh, ấp 7, xã Tiến Hưng, kiến nghị:

+ Tại Công văn số 3204/STNMT-VP ngày 29/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X, đối với kiến nghị xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân có đất tại khu đất Hồng Quang, trên địa bàn xã Tiến Hưng theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Bình Phước, Sở Tài nguyên và Môi trường có nêu: Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý. Tuy nhiên, đến nay các hộ dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu giải pháp khắc phục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân ổn định cuộc sống.

+ Hiện nay, trên địa bàn xã Tiến Hưng còn một số hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do một phần diện tích đất bị cấp chồng vào đất của

Nông trường cao su. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, có biện pháp khắc phục nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Cử tri thị xã Phước Long

Cử tri Nguyễn Thị Tư, khu phố 4, phường Long Thủy: kiến nghị Dự án nâng cấp đường ĐT 741 đi qua phần đất của gia đình cử tri tại dốc cùi chó, trên địa bàn xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tuy nhiên ngành chức năng không thông báo cho gia đình cử tri biết về vấn đề này. Hiện nay, nhà của cử tri bị đất đá lấp, không sử dụng được. Mặt khác, khu vực này có 08 hộ dân sinh sống, việc làm đường ảnh hưởng đến cuộc sống của cử tri và các hộ dân trong vùng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, có biện pháp khắc phục.

3. Cử tri thị xã Bình Long

- Cử tri Nguyễn Ngọc Sơn, tổ 3, khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức: kiến nghị việc thực hiện Công văn số 72/UBND-TD ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh, UBND thành phố Đồng Xoài và các cơ quan có liên quan đã đề nghị số tiền đền bù đối với cử tri Nguyễn Ngọc Sơn là 1.500.000.000 đồng. Mức đền bù này không thỏa đáng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của cử tri. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, điều chỉnh tăng mức đền bù phù hợp cho gia đình cử tri.

- Cử tri Nguyễn Thị Sen, ấp Thanh Thiện, xã Thanh Lương: kiến nghị hiện nay, người dân có nhu cầu đăng kiểm xe ô tô phải lấy số hẹn trước vài tháng, gây phiền hà cho người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, có biện pháp sớm thực hiện đăng kiểm xe ô tô cho người dân, đảm bảo thuận tiện cho người dân.

4. Cử tri thị xã Chơn Thành

- Cử tri Võ Đình Hảo, khu phố 4, phường Minh Thành: cử tri không thống nhất nội dung Công văn số 432/STNMT-VP ngày 02/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời về tình trạng ô nhiễm môi trường tại cầu Sa Cát. Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường tại cầu Sa Cát vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của các hộ dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực.

- Cử tri Huỳnh Thị Tuyết Hoa, khu phố 3, phường Minh Thành: kiến nghị các hộ dân có diện tích đất trồng lúa nước trên địa bàn khu phố 3, phường Minh Thành có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây lâu năm để phù hợp cho việc canh tác, trồng trọt. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu có giải pháp giúp các hộ dân thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp.

- Cử tri Đỗ Quốc Quýt, khu phố 1; cử tri Nguyễn Thành Sơn, khu phố Hiếu Cảm, phường Hưng Long và cử tri phường Minh Thành: kiến nghị Dự án Becamex - Bình Phước triển khai từ năm 2019, tuy nhiên đến nay các hộ dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án vẫn chưa được cấp đất tái định cư, một số hộ đã nhận tiền đền

bù và nền tái định cư trên văn bản nhưng không giao đất thực địa, ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng sớm giao đất tái định cư đối với những hộ dân bị thu hồi đất thực hiện Dự án Becamex - Bình Phước, để người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

- Ban Thường trực UBMTTQVN phường Thành Tâm kiến nghị:

+ UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu mở dải phân cách trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Thành Tâm để thuận lợi cho việc sinh hoạt và tham gia giao thông của người dân.

+ UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng làm việc với đơn vị BOT triển khai làm cống thoát nước hai bên Quốc lộ 13, từ đoạn tiếp giáp với phường Hưng Long đến cầu Tham Rót để hạn chế việc ngập úng vào mùa mưa.

- Cử tri Đoàn Nghĩa Tình, ấp 4, xã Minh Thắng: đề nghị UBND tỉnh thông tin về kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 14, đoạn từ cầu Nha Bích đến ngã tư thị xã Chơn Thành để người dân nắm thông tin.

- Cử tri Lê Văn Dũng và cử tri Dương Văn Thắng, ấp 3, xã Nha Bích: đề nghị Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh có giải pháp đẩy nhanh tiến độ đăng kiểm xe cơ giới còn tồn đọng đã hết hạn đăng kiểm nhưng chưa được đăng kiểm lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

- Cử tri Điều Tiếng, ấp Bào Teng, xã Quang Minh: kiến nghị đường ĐT 756 mới được sửa chữa vào đầu tháng 01/2023 nhưng đến nay có đoạn hư hỏng, (đoạn đường thuộc tổ 6, ấp Bào Teng, xã Quang Minh, gần công ty Vạn Niên Tùng), gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng xem xét, có biện pháp khắc phục.

5. Cử tri huyện Lộc Ninh

- Cử tri Lý Kim Giàu, ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh: kiến nghị việc cử tri có một thửa đất khoảng 03 ha tọa lạc tại ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, trên đất trồng cao su và một số loại cây ăn trái. Trại heo Lộc Ninh 4, tiếp giáp phía Nam thửa đất của cử tri, xả thải trực tiếp ra môi trường gây ảnh hưởng đến đất và nguồn nước, làm chết cây trồng, thiệt hại cho gia đình cử tri khoảng 1,4 tỷ đồng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét khảo sát, có biện pháp xử lý hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường của trại heo Lộc Ninh 4 và đề nghị bồi thường thiệt hại cho gia đình cử tri.

- Cử tri Nhữ Thị Thuý, ấp Đồng Tâm, xã Lộc Thịnh: kiến nghị UBND tỉnh giao diện tích đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng cho địa phương quản lý để tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân xã Lộc Thịnh ổn định cuộc sống, có điều kiện phát triển kinh tế.

- Cử tri Nguyễn Văn Chiến, ấp Bù Nôm, xã Lộc Phú: kiến nghị hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư của người dân từ năm 2022 đến nay chưa được cơ quan có thẩm quyền thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh

chỉ đạo ngành chức năng sớm xem xét, giải quyết, đảm bảo nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân.

- Cử tri Nguyễn Anh Nhật, ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh kiến nghị:

+ Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 13, từ ngã ba Liên ngành trên địa bàn xã Lộc Tấn đến Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, đoạn qua xã Lộc Thạnh thi công kéo dài đã 4 năm chưa hoàn thành; việc thi công không đồng bộ gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông; công tác bồi thường cho người dân bị thu hồi đất chưa được thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét thực hiện việc bồi thường cho người dân, tổ chức thi công tuyến đường đảm bảo đúng thời hạn theo kế hoạch đã đề ra.

+ Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư trên địa bàn ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh quy hoạch đã lâu (18 năm) nhưng đến nay chưa được triển khai thực hiện, người dân chưa được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, giúp các hộ dân có điều kiện ổn định cuộc sống.

+ Bên cạnh Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, trên tuyến Quốc lộ 13 có một khu đất khoảng 26 ha (thuộc xã Lộc Hòa). Năm 2010, cơ quan có thẩm quyền giao khu đất cho một doanh nghiệp quản lý sử dụng, nhưng doanh nghiệp bỏ hoang đất, gây lãng phí tài nguyên đất đai của địa phương. Một số người dân địa phương đã tiến hành khai phá và trồng cây trên phần đất này. Hiện nay, một doanh nghiệp khác đến thu hồi lại phần đất trên, với lý do là được doanh nghiệp trước ủy quyền. Đề nghị ngành chức năng thông tin cho cử tri về vấn đề này.

- Cử tri Vũ Quang Ngọ, ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh: kiến nghị tháng 4/2023, Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam dựng bảng thông báo triển khai dự án đầu tư tại khu đất 26,5ha trên địa bàn ấp Thạnh Biên (Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư). Tuy nhiên, tháng 5/2023, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định thu hồi đất để giao Công ty quản lý sử dụng. Việc Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam dựng bảng thông báo triển khai dự án đầu tư trước khi UBND tỉnh ban hành Quyết định giao đất là không đúng quy định. Đề nghị UBND tỉnh thông tin cho cử tri rõ về vấn đề này.

- Ý kiến của cử tri Trần Phi Chính, ấp 5C, xã Lộc Tấn: kiến nghị đường ĐT759B, đoạn từ Ngã ba Liên ngành trên địa bàn xã Lộc Tấn đến xã Lộc Hiệp có nhiều đoạn xuống cấp, hư hỏng; đoạn qua xã Lộc Tấn có một bãi rác tự phát, cỏ dại mọc tràn ra hai bên đường, che khuất tầm nhìn, gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, xem xét nâng cấp đường ĐT759B và có biện pháp xử lý bãi rác tự phát, phát dọn cỏ dại mọc bên đường, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

6. Cử tri huyện Đồng Phú

- Cử tri Lương Văn Thuận, ấp 1 và cử tri Nguyễn Đức Nhuận, ấp 5, xã Đồng Tiến kiến nghị:

+ UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xem xét gắn đèn tín hiệu giao thông trên Quốc lộ 14, đoạn km9 và Trường Tiểu học Đồng Tiến, vì đây là đoạn đường có nhiều phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân.

+ Công ty BOT đã có chính sách miễn giảm tiền qua trạm thu phí đối với các hộ dân sinh sống trong bán kính 05km đối với trạm thu phí Quốc lộ 14, đoạn qua xã Đồng Tiến. Tuy nhiên, các hộ dân đã lập hồ sơ gửi ngành chức năng hơn 02 tháng chưa có phản hồi. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng quan tâm xem xét.

+ UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, sửa chữa đèn tín hiệu giao thông nháy vàng trên Quốc lộ 14, đoạn km8, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

- Cử tri Nguyễn Văn Chấn, ấp 1, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú: dự án đường Đồng Phú - Bình Dương đã triển khai làm việc với các hộ dân về chính sách thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa triển khai thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng thông tin về tiến độ thi công dự án đường Đồng Phú - Bình Dương để cử tri biết.

- Cử tri Lê Thị Thu Vân, ấp 3, xã Tân Lập: kiến nghị tại Công văn số 182/SGTVT-HTGT ngày 22/02/2023 của Sở Giao thông vận tải, mục 5.1 trả lời kiến nghị về cải tạo, mở rộng cống thoát nước hai bên đường ĐT 741 ra hồ Suối Giai, đoạn qua địa bàn tổ 28, xã Tân Lập chưa phù hợp. Trên thực tế, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741 có chông lên phần đất của các hộ dân, tuy nhiên cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện việc thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm tham mưu phương án thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng và thực hiện cải tạo, mở rộng cống thoát nước hai bên đường ĐT 741 ra hồ Suối Giai, đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong khu vực.

7. Cử tri huyện Bù Đăng

- Cử tri Kiều Văn Nhiệm, thôn 5, xã Phước Sơn: phản ánh việc thi công tuyến đường ĐT755 tại khu vực gần công chào thôn 5, xã Phước Sơn, đội thi công đã làm 01 cống thoát nước vào đường mòn đi vào rẫy của một số hộ dân, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra và khắc phục.

- Cử tri Lương Thị Văn, thôn 6, xã Phước Sơn: phản ánh đường ĐT755, đoạn km07+300 tại ấp 6, xã Phước Sơn (đối diện lò rèn), không có cống thoát nước. Khi trời mưa, nước chảy tràn ra đường, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét làm cống thoát nước khu vực trên, đảm bảo thuận tiện cho người dân khi tham gia giao thông

- Cử tri Tô Đức, khu phố Đức Lợi, thị trấn Đức Phong: đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm đầu tư, đẩy nhanh tiến độ làm bờ kè suối ĐakWa tại thị trấn Đức Phong, đồng thời chỉ đạo ngành chức năng lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu

vực ngã 3 Long Đăng trên địa bàn khu phố Đức Thiện, thị trấn Đức Phong nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

- Cử tri Hứa Văn Xuân, thôn 9, xã Thống Nhất: phản ánh đường ĐT755B, đoạn km13+300 khi trời mưa hay bị ngập úng, ùn tắc cầu, cống, khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.

- Cử tri Hoàng Thị Thoại, thôn 11, xã Thống Nhất: phản ánh đường Sao Bông - Đăng Hà, đoạn ngã tư Thống Nhất có phương tiện tham gia giao thông nhiều, thường xuyên xảy ra tai nạn. Đề nghị Sở Giao thông vận tải nghiên cứu có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

- Cử tri Ngô Thị Kim Chi, thôn 1, xã Thống Nhất: kiến nghị khu vực ngã ba thôn 1 thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét khảo sát, cắm biển báo giao thông tại khu vực, nhằm hạn chế tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân.

- Cử tri Nguyễn Thanh Hồng, thôn 1, xã Nghĩa Trung và cử tri Nguyễn Văn Chuyên, thôn 3, xã Thống Nhất phản ánh: Theo quy định, lộ giới hành lang Quốc lộ 14 là 42m, một số hộ dân có diện tích đất nhỏ sau khi trừ hành lang lộ giới thì không đủ diện tích để xây dựng nhà ở. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng và UBND huyện Bù Đăng xem xét, tạo điều kiện thuận để người dân được xây dựng và sửa chữa lại nhà ở đối với các trường hợp nằm trong phạm vi này.

- Cử tri Bùi Văn Bộ, thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn: phản ánh khu vực ngã 3 Lâm trường vào xã Đăk Nhau và đường từ ngã 3 thôn Sơn Hiệp vào thôn Sơn Thọ đi qua xã Đăk Nhau có nhiều khúc cua khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị Sở Giao thông vận tải lắp đặt biển báo hiệu giao thông tại khu vực để cảnh báo người dân tham gia giao thông, đồng thời kiểm tra, khảo sát thay các nắp cống đã bị vỡ tại các ngã 3, ngã 4 dọc Quốc lộ 14 trên địa bàn xã Thọ Sơn, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

- Cử tri Nguyễn Văn Viên, thôn 3, xã Bom Bo: phản ánh đường ĐT760, đoạn từ Nhà hàng Ba Thành đến ngã ba đường vào khu nghĩa địa trên địa bàn xã Bom Bo đã được nâng cấp, sửa chữa nhưng hiện nay hai bên đường không có mương, rãnh thoát nước. Khi trời mưa to, nước tràn vào nhà dân, gây ngập úng, khó khăn cho sinh hoạt của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, khắc phục.

- Cử tri Nguyễn Thị Ngoãn, thôn 2, xã Bình Minh: kiến nghị mương thoát nước đường ĐT760, đoạn gần ngã ba Trà, xã Bình Minh và một số đoạn khác tại thôn 4, xã Bình Minh bị đất lấp kín gây tắc nghẽn, nước tràn lên mặt đường vào nhà dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân. Đề nghị ngành chức năng xem xét, khắc phục.

- Cử tri Điều Hoàng, thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn: phản ánh hiện nay, bờ đập thôn Sơn Lang đã xuống cấp, hư hỏng. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, kịp thời sửa chữa.

- Cử tri Hoàng Đức Thuận, thôn 8, xã Đức Liễu: phản ánh việc thực hiện đăng ký chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư mất nhiều thời gian, gây khó khăn, phiền hà cho người dân. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu rút ngắn thời gian thực hiện nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho người dân.

- Cử tri Nguyễn Thượng Chiến, thôn 3, xã Đoàn Kết: phản ánh năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận thuê đất cho Hợp tác xã Tân Hòa, tuy nhiên ngành chức năng đã xác minh nguồn gốc đất cấp cho Hợp tác xã Tân Hòa và xác định đất có nguồn gốc do Nhân dân đóng góp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi giấy chứng nhận thuê đất đã cấp và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nguồn gốc do Nhân dân đóng góp cho Hợp tác xã Tân Hòa cho phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân có liên quan.

- Cử tri Nông Trọng Minh, thôn 9, xã Bom Bo: đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm giao đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng về địa phương quản lý để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại thôn 9, xã Bom Bo ổn định cuộc sống.

- Cử tri Đinh Quang Sứ, thôn 8, xã Nghĩa Trung: phản ánh việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2022 và đầu năm 2023 chưa sát với thực tế, cụ thể như: việc sử dụng công nghệ thông tin của người dân gặp nhiều khó khăn trong việc nộp hồ sơ thực hiện các giao dịch lĩnh vực dịch vụ công, các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai; kết quả trả hồ sơ còn chậm... Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, đánh giá lại cho đúng tình hình thực tế.

8. Cử tri huyện Bù Đốp

- Cử tri Phùng Thị Ngọc Châu và một số cử tri khác trú tại tổ 8, ấp Bù Tam, xã Hưng Phước: kiến nghị việc các hộ dân không đồng ý nội dung trả lợi tại Công văn số 977/STNMT-CCBVM ngày 27/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị về việc xây dựng Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp của Công ty TNHH Trang trại Kim Ngân, đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết các vấn đề sau: Tạm dừng các hạng mục xây dựng đã được cấp phép cho Công ty TNHH Trang trại Kim Ngân đến khi có kết luận của các cơ quan chức năng; thành lập đoàn thanh tra xem xét lại toàn bộ thủ tục cấp phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường, tham vấn cộng đồng dân cư... của các cơ quan chức năng; đo đạc lại khoảng cách toàn bộ các hộ dân có nhà ở và đất canh tác theo đúng quy định của pháp luật.

- Cử tri Nông Văn Giáp, thôn Tân Nghĩa, xã Tân Tiến: kiến nghị một số hộ dân trên địa bàn xã Tân Tiến có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thay đổi địa giới hành chính từ huyện Lộc Ninh thành huyện Bù Đốp nhưng không được cơ quan có thẩm quyền xem xét. Đề nghị UBND chỉ đạo ngành chức năng xem xét, tạo thuận tiện cho người dân khi thực hiện các giao dịch liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Cử tri Lương Thế Sơn, thôn Tân Hòa, xã Tân Tiến: phản ánh đường ĐT759, đoạn từ Chợ Tân Tiến đến ngã 3 Sóc Nê không có mương thoát nước. Khi trời mưa, đường bị ngập sâu từ 30 - 40cm, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị các ngành chức kiểm tra, xem xét xây dựng hệ thống mương, cống thoát nước tại khu vực.

- Cử tri Nguyễn Văn Quang, ấp Thanh Sơn, thị trấn Thanh Bình: phản ánh ngã 3 khu vực ấp Thanh Trung và đoạn đường từ cây xăng Thành Liêm đến cầu Sông Bé thường xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng khảo sát, xem xét gắn biển báo, đèn tín hiệu giao thông và gỡ giảm tốc để hạn chế tai nạn xảy ra.

- Cử tri Quách Văn Trọng, thôn 7, xã Thiện Hưng: phản ánh trang trại chăn nuôi Thiện Hưng Phát trên địa bàn thôn 7, xã Thiện Hưng xả thải, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Đề nghị các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

9. Cử tri huyện Bù Gia Mập

- Cử tri Đỗ Như Trang, thôn 4, xã Đa Kia: đề nghị Thanh tra tỉnh thông tin cho cử tri biết về căn cứ tham mưu UBND tỉnh ban hành Kết luận số 122/KL-UBND ngày 09/5/2022 về kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Xuân Hoan – Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, khi chưa tiến hành xác minh nội dung vụ việc theo nội dung đơn tố cáo của cử tri.

- Cử tri xã Đăk Ô: kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, xem xét lắp đặt biển báo giao thông tại khu dân cư trung tâm xã Đăk Ô và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại Ngã 4 trung tâm xã Đăk Ô (ngã 4 Cây xăng Huỳnh Liên và Điện Máy Xanh) để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

- Cử tri 2 xã Phước Minh và Đa Kia kiến nghị:

+ Cầu Đa Kia bắc qua sông Bé, trên đường ĐT 759 có diện tích hẹp, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông trên cầu. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, có kế hoạch mở rộng cầu, đảm bảo an toàn cho người dân.

+ Đường ĐT759 (đoạn xưởng mù Thúy Uyên đến lầu dê Mỹ Lệ) khi thi công làm đường, Nhà đầu tư thiết kế mương thoát nước không phù hợp. Khi mưa to, nước tràn vào nhà dân gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, khắc phục.

- Cử tri xã Phú Nghĩa kiến nghị:

+ Đoạn đầu đường thôn Đăk Sơn 1 (khu vực Trường Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu) là khu vực đông dân cư, học sinh đi học dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư khu vực nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

+ Đường ĐT741, đoạn từ Cầu Phú Nghĩa đến Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập, mương thoát nước hai bên đường bị đất lấp, khi trời mưa, nước không thoát

được gây ngập đường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khảo sát, tiến hành làm nắp cống để không gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

+ Đề nghị ngành chức năng triển khai sơn vạch kẻ phân cách trên đường ĐT741, đoạn qua huyện Bù Gia Mập (các đoạn mới làm chưa có vạch kẻ) nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

+ Đường ĐT741 từ huyện Bù Gia Mập đến tỉnh Bình Dương có nhiều trạm thu phí, người dân huyện Bù Gia Mập tham gia giao thông trên tuyến đường này phải đóng phí nhiều lần gây khó khăn về kinh tế cho người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, có phương án phù hợp hỗ trợ các hộ dân.

10. Cử tri huyện Phú Riềng

- Cử tri Lê Giáp Thìn, thôn Phú Nghĩa, xã Phú Trung: kiến nghị thủ tục công chứng các loại giấy tờ giao dịch liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các Văn phòng công chứng còn nhiều bất cập, nhiều kê, gây phiền hà cho người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu, giảm thủ tục hành chính, đảm bảo thuận tiện cho người dân khi có nhu cầu giao dịch.

- Cử tri xã Bình Tân: đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu hỗ trợ cấp mã vạch, mã vùng trong đối với các loại sản phẩm nông nghiệp của nông dân Bình Phước như nông sản, cây ăn trái...nhằm tăng giá trị các loại sản phẩm của tỉnh nhà.

- Cử tri Nguyễn Thị Quỳnh, thôn 1, xã Long Hưng: kiến nghị dự án nâng cấp đường ĐT 741, đoạn qua thôn 1, xã Long Hưng đã triển khai, tuy nhiên các hộ dân sinh sống tại đây chưa được xem xét hỗ trợ, đền bù đối với phần đất bị thu hồi. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra và trả lời cho cử tri được rõ.

- Cử tri xã Long Hà: kiến nghị đường ĐT757 từ suối Đâm giáp xã Bù Nho đến xã Thanh An, huyện Hớn Quản đã xuống cấp, hư hỏng, đi lại khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, có biện pháp sửa chữa đường và nâng cấp mặt cầu qua suối Đâm để thoát nước vào mùa mưa, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

II. VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

1. Cử tri thành phố Đồng Xoài

- Cử tri Phạm Mai Tiếp, khu phố 3, phường Tân Đồng kiến nghị:

+ Theo quy định, nhiệm kỳ của Trưởng khu phố, thôn, ấp là 2,5 năm là chưa phù hợp. Bởi vì thời gian ngắn, trong khi đó việc bầu cử lại Trưởng khu phố, thôn, ấp khi hết nhiệm kỳ tổ chức tốn kém về kinh phí, thời gian. Ngoài ra, phụ cấp chức danh này thấp, khó khăn cho công tác nhân sự tại địa phương. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ xem xét, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy định thống nhất trong toàn tỉnh về nhiệm kỳ của Trưởng khu phố, thôn, ấp là 05 năm cho phù hợp điều kiện cụ thể ở địa phương.

+ Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu quy định chế độ phụ cấp đối với Tổ trưởng Tổ dân phố các khu dân cư nhằm động viên cho lực lượng này trong công tác.

- Cử tri Võ Long, khu phố Làng 3, phường Tiến Thành: kiến nghị việc một số trường hợp khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước đề nghị chuyển viện lên tuyến trên, tuy nhiên Bệnh viện không chấp nhận, ảnh hưởng đến việc khám, chữa bệnh của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành y tế khắc phục, đảm bảo nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

2. Cử tri thị xã Bình Long

- Cử tri Nguyễn Bá Tự, ấp Thanh Tân, xã Thanh Lương: kiến nghị theo quy định, chế độ hỗ trợ cho người thực hiện các công việc của ấp phó và các chức danh kiêm nhiệm thấp. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, động viên các đối tượng làm việc.

- Cử tri Bùi Văn Thanh (cán bộ dân tộc tôn giáo kiêm chủ tịch hội chữ thập đỏ): kiến nghị về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm của người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm Hội đặc thù bị ngưng chi trả từ tháng 3/2023. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, giải quyết, đảm bảo chế độ kịp thời, động viên các đối tượng làm việc.

- Cử tri Trần Tuấn Dũng, ấp Thanh An, xã Thanh Lương kiến nghị:

+ Chế độ lương và phụ cấp đối với giáo viên mầm non tại các trường Mầm non công lập hiện nay thấp, không thu hút giáo viên làm việc, dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp, học sinh đông nhưng giáo viên giảng dạy không đủ đáp ứng. Đề nghị UBND tỉnh có biện pháp khắc phục, đảm bảo nhu cầu gửi trẻ của người dân và chế độ chăm sóc trẻ tại các Trường Mầm non.

+ Theo quy định, ấp Thanh An, xã Phú Nghĩa thuộc ấp loại 2, tuy nhiên địa bàn xã rộng, khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ và tốn kém chi phí đi lại của cán bộ cơ sở. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng rà soát, nâng loại đối với ấp Thanh An để làm cơ sở tăng phụ cấp đối với cán bộ ấp, động viên các đối tượng làm việc.

3. Cử tri thị xã Chơn Thành

- Cử tri Tô Duy Háu, tổ 4, khu phố 5, phường Minh Hưng: kiến nghị việc cử tri làm công tác Mặt trận từ năm 2003 đến tháng 10 năm 2009 thì chuyên công tác làm Bí thư Chi bộ cho đến tháng 7/2022. Hiện nay, cử tri tiếp tục làm công tác Mặt trận. Cử tri đã được thanh toán phụ cấp công tác Bí thư Chi bộ theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 5/7/2019 của HĐND tỉnh, nhưng khoản phụ cấp công tác Mặt trận không được thanh toán. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra thanh toán chế độ hỗ trợ thôi việc cho cử tri đối với thời gian cử tri làm công tác mặt trận theo quy định tại Điều 16 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh.

- Cử tri Trần Quang Khải, ấp 5, xã Minh Lập: kiến nghị hiện nay, Cộng tác viên dân số của các ấp mới được nhận phụ cấp đến tháng 3/2022. Đề nghị UBND tỉnh

chỉ đạo cơ quan chức năng chi trả phụ cấp cho Cộng tác viên dân số từ tháng 4/2022 đến nay để các đối tượng yên tâm công tác.

- Ban Thường trực UBMTTQVN phường Thành Tâm: không đồng tình với nội dung trả lời của Sở Nội vụ tại Công văn số 230/SNV-XDCQ ngày 15/2/2023. Tại Điều 13 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 quy định: “Đối với thôn, ấp có dưới 350 hộ gia đình; những thôn ấp không thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thôn, ấp không thuộc xã biên giới và các khu phố thuộc phường và thị trấn được hưởng mức phụ cấp hàng tháng như sau: Trưởng thôn, ấp, khu phố và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, ấp, khu phố được hưởng mức phụ cấp bằng **0,95** lần mức lương cơ sở/người/tháng (*bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm y tế*)”. Như vậy, các thôn, ấp có trên 350 hộ gia đình trở lên khi chuyển thành khu phố thì các chức danh cơ sở không được hưởng mức phụ cấp của thôn, ấp có trên 350 hộ dân nữa, trong khi các ấp chuyển thành khu phố thì diện tích, dân cư vẫn giữ nguyên, công việc nhiều hơn, phụ cấp của cán bộ bị cắt giảm từ mức 1,65 lần mức lương cơ sở/người/tháng xuống còn 0,95 lần mức lương cơ sở/người/tháng là không phù hợp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu, ban hành quy định sửa đổi phù hợp, nhằm động viên các đối tượng công tác tốt hơn.

4. Cử tri huyện Lộc Ninh

- Cử tri Nguyễn Văn Minh, ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh: kiến nghị các chức danh hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư: Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng Ban công tác Mặt trận đều được hưởng mức phụ cấp bằng nhau, trên thực tế công việc của Trưởng ấp nhiều nhưng không có cán bộ hỗ trợ, nên việc quy định mức phụ cấp bằng nhau của 3 chức danh là chưa phù hợp. Đề nghị ngành chức năng xem xét tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho chức danh Trưởng ấp, động viên đối tượng làm việc.

- Cử tri Lâm Xom, ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú: kiến nghị hiện nay, Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh hỗ trợ xây nhà cho những hộ nghèo khó khăn về nhà ở là 86.000.000đ. Tuy nhiên, do giá vật liệu, nhân công tăng cao nên số tiền hỗ trợ không đủ để xây dựng nhà ở. Khi được hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà, nhiều hộ phải vay mượn thêm tiền hoặc bán tài sản (bò, dê,...), gây khó khăn về kinh tế. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chức năng xem xét điều chỉnh tăng mức hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, để các hộ dân có điều kiện ổn định cuộc sống.

- Cử tri Ngô Văn Thủy, ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú: kiến nghị hiện nay, trên địa bàn xã Lộc Phú, các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở được hỗ trợ 86.000.000đ/hộ để xây dựng nhà (trong đó nguồn thuộc chương phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hỗ trợ 46.000.000đ, nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 40.000.000đ). Các hộ đã xây dựng nhà xong nhưng kinh phí mới hỗ trợ 46.000.000đ, còn lại 40.000.000đ vẫn chưa được hỗ trợ. Đề nghị ngành chức năng xem xét, hỗ trợ kịp thời, giúp các hộ dân có điều kiện ổn định cuộc sống.

5. Cử tri huyện Đồng Phú

- Cử tri Nguyễn Văn Dự, ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến: kiến nghị theo quy định tại Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh về việc ban

hành mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước, mức phí là 15.000 đồng/tháng/hộ với các xã; 20.000 đồng/tháng/hộ đối với các phường, thị trấn; 80.000 đồng/nhà trọ/tháng. Mức phí này hiện nay không còn phù hợp, vì vị trí thu gom rác từ các hộ dân ra bãi tập kết rác xa, hao tốn nhiều chi phí; đối với nhà trọ, có nhà trọ có ít phòng trọ, có nhà trọ có nhiều phòng trọ vẫn áp dụng chung một mức phí như nhau là không phù hợp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tham mưu ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 cho phù hợp.

- Cử tri Trần Thị Nga, ấp Tân Hà, xã Tân Tiến; cử tri Nguyễn Tâm Lành, ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú và cử tri La Công Tâm, ấp Phước Tân, xã Tân Phước kiến nghị:

+ Người dân tham gia bảo hiểm y tế sau khi hết hạn đã nộp tiền gia hạn, nhưng thẻ bảo hiểm được phát hành chậm, không đảm bảo tính kịp thời phục vụ người dân khám, chữa bệnh. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp gia hạn thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân, đồng thời triển khai dịch vụ thu tiền mua bảo hiểm y tế thông qua hệ thống điện tử, đảm bảo nhanh chóng kịp thời, thuận tiện cho người dân.

+ Cử tri Nguyễn Văn Long, ấp 1, xã Đồng Tâm: kiến nghị hiện nay công việc ở cấp cơ sở nhiều, tuy nhiên theo quy định các vị trí làm việc tại các Chi hội đặc thù như Phó Chi hội, Phó ấp không được hưởng phụ cấp công việc và thẻ bảo hiểm y tế. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu quy định chế độ phụ cấp công việc và bảo hiểm y tế cho các đối tượng làm nguồn động viên các đối tượng làm việc.

6. Cử tri huyện Bù Đăng

- Cử tri Huỳnh Thúy Hoa, cán bộ làm công tác giảm nghèo xã Đức Liễu: phản ánh từ đầu năm 2023, cán bộ làm công tác giảm nghèo tất cả các xã trên địa bàn huyện bị ngưng chi trả phụ cấp, khối lượng công việc nhiều, gây khó khăn cho hoạt động. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét sớm phân bổ kinh phí để cấp chế độ cho cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện, giúp động viên các đối tượng yên tâm tiếp tục công tác.

- Cử tri Nguyễn Thượng Chiến, thôn 3, xã Đoàn Kết: phản ánh chế độ chính sách đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã bị ngưng thực hiện. Một số người bị nhiễm chất độc hóa học về sau bị bệnh ung thư qua đời nhưng không có chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu có chính sách hỗ trợ những người có tham gia kháng chiến về sau bị bệnh ung thư làm hồ sơ truy lĩnh hưởng chế độ.

7. Cử tri huyện Bù Đốp

- Cử tri Nguyễn Đức Trọng, thôn Tân Nhân, xã Tân Tiến: phản ánh hiện nay, Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe của tỉnh khi tổ chức thi sát hạch quy định học viên phải bốc thăm xe thi ngẫu nhiên, không được lựa chọn xe, việc làm này gây rất nhiều khó khăn, áp lực cho học viên khi thi. Đề nghị ngành chức năng xem xét cho học viên thi sát hạch bằng chiếc xe đã sử dụng trong khoảng thời gian tham gia học tập để thuận tiện cho học viên.

8. Cử tri huyện Bù Gia Mập

- Cử tri Điều Phùng, thôn 3, xã Đăk Ô: phản ánh gia đình cử tri Điều Khươn, thôn 3, xã Đăk Ô là người Campuchia, sinh sống ổn định tại thôn 3, xã Đăk Ô gần 20 năm nay nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền đăng ký nhập quốc tịch Việt Nam. Hiện tại gia đình cử tri Điều Khươn gặp nhiều khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét hướng dẫn trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam đối với gia đình cử tri Điều Khươn để có điều kiện ổn định cuộc sống.

- Cử tri xã Phú Nghĩa: đề nghị ngành chức năng có văn bản hướng dẫn chính sách hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu phi gây ra trên địa bàn tỉnh, giúp các hộ dân giảm khó khăn về kinh tế.

B. ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BÌNH PHƯỚC (đã được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Phước tại Công văn số 197/HĐND ngày 19/6/2023).

1. Cử tri Lê Đức Ngọc, ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú: phản ánh theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 01/01/2023 Sổ hộ khẩu giấy sẽ được bãi bỏ. Tuy nhiên, hiện nay khi người dân có nhu cầu giao dịch vay tiền tại các ngân hàng thương mại, vẫn được yêu cầu cung cấp sổ hộ khẩu giấy hoặc có xác nhận nơi cư trú, gây phiền hà cho người dân. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Phước chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh nghiên cứu có giải pháp phù hợp, đảm bảo thuận tiện cho người dân khi thực hiện giao dịch.

2. Cử tri xã Đăk Ô, Bù Gia Mập: phản ánh trụ ATM của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại xã Đăk Ô thường xuyên bị lỗi, không đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân trên địa bàn. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Phước chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xem xét lắp đặt thêm các trụ ATM trên địa bàn xã Đăk Ô nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch của người dân các xã Đăk Ô và Bù Gia Mập.

C. ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC (đã được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phước tại Công văn số 198/HĐND ngày 19/6/2023).

Cử tri các xã Đa Kia và Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập: kiến nghị thời gian gần đây, đường điện sinh hoạt tại địa bàn các xã Đa Kia và Bình Thắng bị sự cố, cúp điện nhiều lần, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân. Đề nghị Công ty Điện lực Bình Phước chỉ đạo chi nhánh Điện lực Bù Đốp khắc phục, đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân.

D. ĐỐI VỚI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN LỘC NINH (đã được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến Giám đốc Công ty Truyền tải điện Lộc Ninh tại Công văn số 199/HĐND ngày 19/6/2023).

Cử tri Lê Văn Tiến, ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh: kiến nghị đường dây truyền tải điện 220kv từ thị xã Bình Long đến huyện Lộc Ninh đi qua và thu hồi 65,8m² đất của gia đình cử tri tại xã Lộc Thịnh. Ngày 13/4/2021, Công ty truyền tải điện Lộc Ninh làm việc với cử tri và thỏa thuận bồi thường số tiền là 250.000.000 đồng, tuy nhiên đến nay cử tri vẫn chưa nhận được tiền bồi thường.

Đề nghị Công ty truyền tải điện Lộ Ninh sớm chi trả tiền bồi thường cho gia đình cử tri.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X. Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, BTTUBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- LĐVP, các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH